

ĐẢNG BỘ
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
ĐẢNG ỦY
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT

**Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền
nhiệm kỳ 2015- 2020**

1. Đặc điểm tình hình:

Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Đảng bộ cơ sở (được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên) thuộc Đảng bộ Học viện CTQG Hồ Chí Minh có số lượng chi bộ, đảng viên khá lớn. Tính đến 29/10/2019 Đảng bộ có 29 chi bộ trực thuộc. Số lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động hiện nay là 414 người, trong đó có 263 nam, 151 nam, 01 Giáo sư, 39 PGS, 85 TS, 226 Thạc sĩ, 40 cử nhân, còn lại là các trình độ khác. Số lượng đảng viên thuộc đảng số của Đảng bộ là 431 đảng viên, có 349 đảng viên chính thức, 74 đảng viên dự bị (trong đó có 103 đảng viên là sinh viên), có 08 đảng viên sinh hoạt tạm thời.

- Kinh nghiệm công tác: Hầu hết cán bộ, đảng viên đều có trình độ Thạc sĩ trở lên. Cấp ủy các chi bộ trực thuộc đa số là cán bộ lãnh đạo quản lý và trải qua ít nhất 02 nhiệm kỳ.

Với chức năng đào tạo đội ngũ cán bộ hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng, đòi hỏi Đảng bộ phải xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và cán bộ phục vụ có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời có chuyên môn nghiệp vụ vững để nâng cao chất lượng đào tạo.

Là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trên lĩnh vực chính trị tư tưởng đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên trong đó quan tâm thích đáng đến kỷ luật phát ngôn trên bục giảng và công trình nghiên

cứu khoa học của cán bộ giảng dạy. Mặt khác do phải tiếp xúc với những vấn đề nhạy cảm của xã hội như thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, sử dụng ngân sách của Nhà nước trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị làm việc, học tập đòi hỏi cán bộ đảng viên phải có bản lĩnh vững vàng và đạo đức trong sạch.

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo, Đảng bộ phải tăng cường sự lãnh đạo nhằm đổi mới toàn bộ các hoạt động của Học viện, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian qua.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Sau Đại hội của Đảng bộ Học viện Báo chí & Tuyên truyền năm 2015 đã xác định công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng và tổ chức; sớm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm; bảo vệ việc làm đúng, người tốt, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên sai phạm. Thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương về quy trình kiểm tra, giám sát, có sự vận dụng cho phù hợp với Đảng ủy. UBKT được Đại hội bầu gồm 5 đồng chí, làm việc theo nguyên tắc tập thể có phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên UBKT. Trên cơ sở Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 -2020, UBKT xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm cho phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thông báo trước cho ủy viên UBKT, đảng ủy viên phụ trách chi bộ, chi ủy chi bộ nơi sẽ được kiểm tra, đảng viên được kiểm tra để cùng phối hợp thực hiện. Thường xuyên phối hợp với các chi ủy chi bộ để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định và Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin hàng quý, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề khi có yêu cầu. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát có báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ, Đảng ủy theo quy định. UBKT yêu cầu các chi bộ và ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Như vậy, việc kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của UBKT Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã thực hiện theo đúng qui định của Điều lệ Đảng. Số lượng, chất lượng, phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác và ứng xử của đội ngũ cán bộ kiểm tra đã được các đảng viên trong Đại hội tín nhiệm lựa chọn, trong đó có nhiều đồng chí đã trải qua công tác này trong nhiệm kỳ trước. Các đồng chí trong UBKT hiện nay đều có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, bản lĩnh chính trị cao, có kinh nghiệm. Tuy nhiên, phần lớn đội ngũ này làm công tác kiêm nhiệm và chưa được tham gia tập huấn các lớp nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát do vậy kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp công tác vẫn còn hạn chế.

Do đặc thù UBKT của Học viện Báo chí & Tuyên truyền là Đảng bộ cấp cơ sở, số lượng ít và chưa được tách ra độc lập do vậy việc bố trí, luân chuyển, sử dụng khen thưởng, kỷ luật để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện. Chính vì vậy, việc thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, phụ cấp nghề... để thu hút những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, bản lĩnh về làm công tác kiểm tra cũng chưa phát huy được hiệu quả.

Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền thường xuyên nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết TW 5, 6(khóa XII).

Đảng ủy Học viện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trọng tâm là việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát như: Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác Đảng theo năm học; Kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm và hàng quý; Qui chế hoạt động của

UBKT, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết hàng tháng và theo chuyên đề của Đảng ủy Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc và đảng viên liên quan đến các đơn thư khiếu nại.

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy, Ban Giám đốc đã kịp thời tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nội quy cơ quan, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Tiến hành rà soát, xây dựng đề án cơ cấu vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chức trách nhiệm vụ của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra các chi bộ, đơn vị và cán bộ, đảng viên; kịp thời xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tiếp công dân theo quy định. Phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân trong kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phân tử cơ hội lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối, chia rẽ nội bộ.

- Thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và công khai theo quy định.

- Khảo sát nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người học để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, sâu sát cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, khắc phục tình trạng thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức của Nhà trường, đơn vị và người học.

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, đảng viên Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp: Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng ăn uống, chè chén, liên hoan, gặp mặt khi hội họp hoặc được đề bạt, thăng chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết xa hoa, lãng phí...của cán bộ, đảng viên; Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy

trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực....

- Hoàn thiện website của nhà trường; chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho các cơ quan báo chí, truyền thông, Ban Biên tập website Trường. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển Nhà trường; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định.

- Cụ thể hoá và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm điểm đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm.

- Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của các chi bộ và đảng viên sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kiểm tra, giám sát và đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm.

Kết quả xử lý kỷ luật:

Trong suốt nhiệm kỳ từ năm 2015 đến 2019 về đơn thư tố cáo Đảng uỷ không nhận được đơn thư tố cáo nào đối với các tổ chức đảng và đảng viên; Năm 2015: 01 trường hợp đảng viên dự bị là sinh viên bị xóa tên khỏi danh sách do vi phạm qui chế thi, 01 đảng viên dự bị là cán bộ giảng dạy không công nhận chuyển đảng chính thức do vi phạm qui định chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình(sinh con thứ ba), 01 đảng viên là cán bộ đào tạo bị khiển trách do vi phạm qui định chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình(sinh con thứ ba).

Năm 2016:01 bí thư chi bộ bị phê bình do chậm chuyển sinh hoạt cho đảng viên mới. 01 sinh viên bị xóa tên học lớp nhận thức về Đảng do vi phạm quy chế học tập.

Năm 2017: 01 bí thư chi bộ bị khiển trách ở chi bộ do sửa chữa một số hồ.sơ Đảng của mình. 01 bí thư chi bộ bị khiển trách do chưa làm tốt công tác phát triển Đảng của chi bộ dẫn đến 03 đảng viên dự bị đã bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Đồng thời chi bộ đó cũng bị khiển trách vì chưa hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên.

Năm 2018 và 2019 không có chi bộ, đảng viên bị kỷ luật.

* UBKT Đảng bộ Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

- Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đã kịp thời uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở. Đồng thời đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

- Trong thời gian qua UBKT Trung ương Đảng đã công bố kết quả sau kiểm tra, giám sát và các Tổ chức Đảng công bố việc xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần phòng chống tham nhũng và kịp thời ngăn chặn các trường hợp sai phạm của đảng viên trong các cơ sở Đảng.

3. Nguyên nhân đạt được

- Được sự quan tâm, giúp đỡ chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Học viện; qua đó đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong triển khai công việc của Học viện để đạt được kết quả cao nhất.

- Phát huy tinh thần sáng tạo của từng cán bộ và người lao động, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động, tạo sự đồng thuận từ tập thể, bảo đảm hài hòa quyền lợi và lợi ích của cá nhân và tập thể;

- Kịp thời nắm bắt kế hoạch, chủ trương của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để tổ chức triển khai thực hiện.

4. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Ủy ban kiểm tra hầu hết làm công tác kiêm nhiệm nên không có nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ; việc thông tin, báo cáo còn chậm, công tác triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm chưa được thực hiện chặt chẽ và chưa được quan tâm triệt để; chưa đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng đảng viên; việc tự tổ chức kiểm tra, giám sát ở mỗi chi bộ còn chưa đồng đều.

- Tổ chức bộ máy của Đảng ủy và các chi bộ tuy đã được kiện toàn, nhưng do chủ yếu là kiêm nhiệm nên còn hạn chế trong công tác đảng. Một số Ban của Đảng ủy hoạt động chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao, chưa phát huy được vai trò trong xây dựng Đảng; trong một số trường hợp, sự phối hợp hoạt động giữa tổ chức đảng với lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể còn thiếu thống nhất.

- Một số chi bộ chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, cũng như còn chậm trong xây dựng, thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp còn chung chung, thiếu cụ thể; chưa thể hiện quyết tâm đối với thực hiện những việc cần làm ngay.

Nguyên nhân của những hạn chế:

- Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi còn chưa triệt để, quyết liệt; một bộ phận cấp ủy các chi bộ chưa thực

sự phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; tinh chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao; chưa chủ động, kịp thời đề ra chủ trương để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ý thức trách nhiệm của một số chi bộ và cấp ủy đối với công tác Đảng chưa cao, thiếu nghiệp vụ công tác Đảng nên còn lúng túng, mắc sai sót trong công tác.

- Đảng bộ chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết chưa có sự phối hợp đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về yêu cầu, tầm quan trọng, sự cần thiết phải thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát. Cán bộ làm công tác đảng chủ yếu kiêm nhiệm, giữ đồng chí giữ nhiều trọng trách trong công tác chuyên môn, chưa đầu tư thời gian cho công tác đảng. Vai trò của tổ chức đảng còn mờ nhạt, giải quyết công tác tư tưởng, những vấn đề nảy sinh ngay từ cấp chi bộ còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng chưa đáp ứng được yêu cầu; việc tự đào tạo, bồi dưỡng, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đảng còn hạn chế.

5. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, xác định trong những năm tới, trước yêu cầu mới, đòi hỏi phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm. Kết hợp chặt chẽ việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai các quyết định, quy định và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là những vấn đề mới được bổ sung, sửa đổi; nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các buổi sinh hoạt chi bộ, việc đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ; chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Nhà trường. Kiểm tra việc thực hiện đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, thực hành tiết kiệm của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện

những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, nhất là kỷ luật phát ngôn...

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Học viện; thực hiện chế độ, quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Thực hiện nghiêm chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao tính chuyên nghiệp và tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. coi trọng việc tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ; Đảng ủy, chi ủy và lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng triển khai tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp từng đối tượng; gắn với xây dựng chương trình hành động thiết thực, có tính khả thi. Kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sinh viên, định hướng chỉ đạo giải quyết; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phê phán quan điểm sai trái; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nhân cách, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chủ động phát hiện, phòng ngừa; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong cán bộ, đảng viên, sinh viên.

6. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025

- Đảng ủy Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã xác định trong thời gian tới cần lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đảng

ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung lãnh đạo bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể thật sự vững mạnh, xứng đáng là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia.

- Tiếp tục xác định lấy chi bộ làm hạt nhân, trọng tâm, trọng điểm, địa bàn để triển khai toàn diện các mặt công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ cấp trên. Tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng; phát huy dân chủ, tự phê bình, phê bình và chất vấn trong Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giao nhiệm vụ cho đảng viên hàng tháng; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đảng viên tại kỳ sinh hoạt chi bộ; giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng phát sinh của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các bí thư chi bộ và chi bộ tiêu biểu.

- Việc thực hiện các nghị quyết sau Đại hội XII và sắp tới là Đại hội XIII của Đảng sẽ có tác động không nhỏ đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tương lai: tổ chức hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh có thể thay đổi; bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có được thống nhất với thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân hay không; hoặc cách thức phối hợp nhằm giảm bộ máy hành chính, trách sự chồng chéo cần được thực hiện như thế nào có ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền hay không. Đây là những vấn đề cần được giải quyết sớm để hoàn thiện bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Đề xuất phương hướng

Tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện thông qua chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy 6 tháng và hàng năm; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; giúp

Ban Thường vụ, Đảng ủy thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của UBKT cấp trên.

- Phối hợp với Văn phòng và các ban của Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Đảng ủy chỉ đạo việc triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị xây dựng báo cáo phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương trong Đảng bộ Học viện.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Đảng ủy xem xét, kết luận những trường hợp đảng viên, chi bộ vi phạm kỷ luật theo thẩm quyền xử lý và theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các chi bộ phát hiện sớm và giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo bảo đảm đúng thẩm quyền quy định của Điều lệ Đảng.

- Cùng Văn phòng và các ban của Đảng ủy chuẩn bị nội dung những kỳ họp của Ban Thường vụ, Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

- Dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Học viện, các báo cáo chuyên đề; hội nghị, hội thảo; kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát, quản lý hồ sơ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Đảng ủy giao.

Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng

Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và các chi bộ khi có dấu hiệu vi phạm

Tập trung vào đối tượng đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm những điều đảng viên không được làm, đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ chính trị; không chịu sự phân công của tổ chức hoặc gây mất đoàn kết.

Tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; thực hiện nguyên tắc tổ chức của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; công tác tổ chức - cán bộ; xây dựng cơ bản, tài chính, mua sắm tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết nội bộ; giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao v.v.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng ở các chi bộ trực thuộc:

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm của các chi bộ; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Đảng ủy với các chi bộ và đảng viên.

Việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, thông báo của các cấp ủy đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Chỉ tiêu:

- Kiểm tra 3-5 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;

- Kiểm tra 100% chi bộ về sổ sách ghi chép các cuộc họp chi bộ, sổ danh sách đảng viên, sổ thu chi đảng phí và nghị quyết của chi bộ hàng tháng.

Thực hiện công tác giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và các chi bộ

- Thực hiện giám sát thường xuyên, phần đầu giám sát được 100% các chi bộ trực thuộc.

- Giám sát chuyên đề từ 5% các chi bộ trực thuộc.

- Xem xét kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Trường hợp phát hiện đảng viên, chi bộ vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì UBKT xem xét, đề nghị Đảng ủy quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Việc xem xét và thi hành kỷ luật đối với đảng viên và chi bộ có vi phạm phải được tiến hành đảm bảo công minh, chính xác và kịp thời, theo đúng nguyên tắc của Đảng.

- Giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư tố cáo đối với chi bộ và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng theo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi giải quyết theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của các chi bộ và Đảng ủy.

Nhiệm vụ và giải pháp

Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hiện có, rà soát vị trí việc làm trên cơ sở kết quả tổng hợp từ các đơn vị; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quản lý Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; trên cơ sở đó xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch và chức danh nghề nghiệp ở Học viện; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định về công tác tổ chức - cán bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đổi mới công tác đánh giá cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức phù hợp với chức danh vị trí việc làm; triển khai thực hiện đề án

tin giản biên chế; thực hiện đúng, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động

Lãnh đạo rà soát, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, bổ sung quy hoạch cấp ủy, kiện toàn BCH Đảng bộ; từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu đàn giỏi cả chuyên môn và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập; thực hiện tốt các chính sách, chế độ thường xuyên, định kỳ cho cán bộ, viên chức. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; vị trí làm việc của cán bộ để bố trí sắp xếp cán bộ cho hợp; tăng cường bồi dưỡng cán bộ trong nước và nước ngoài...

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ; tập trung củng cố, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời phê bình, góp ý, trao đổi những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là vấn đề tiêu cực nhằm quản lý tốt đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, chất vấn trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ để giải quyết dứt điểm các vấn đề tư tưởng của đảng viên từ chi bộ. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của đảng viên.

Lãnh đạo tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối, chia rẽ nội bộ.

Tăng cường tin học hóa quy trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và hoạt động của Đảng bộ, chi bộ. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về đảng viên, cung cấp đầy đủ, tổng hợp, chi tiết thông tin về đảng viên đồng thời đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê cho các biểu mẫu, báo cáo về quản lý đảng viên theo các quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Sửa đổi, bổ sung Quy định phát triển đảng trong cán bộ, sinh viên và học viên phù hợp với thực tế.

Lãnh đạo công tác Văn phòng cấp ủy

Tiếp tục thực hiện rất tốt vai trò cơ quan tham mưu, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương và của Đảng ủy Học viện, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của BCH Đảng bộ, đảm bảo thông tin hai chiều và giữ mối liên hệ thường xuyên giữa Đảng ủy Học viện với các chi bộ trực thuộc và các cơ quan chức năng của Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đảm bảo công tác Đảng vụ liên tục, thường xuyên, đúng yêu cầu, quy định.

Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng và triển khai nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra năm 2019. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng quy trình, quy định; chú trọng việc chuẩn bị nội dung kiểm tra, xác minh, nhận xét, đánh giá và kết luận kiểm tra gắn với việc chấn chỉnh, uốn nắn các sai phạm. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của đảng ủy để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, nhất là những vấn đề được phát hiện, nêu ra trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cần xác minh làm rõ và xử lý, bảo đảm nguyên tắc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong mỗi cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, để thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra.

Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể nhân dân

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các đoàn thể nhân dân trong Học viện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nhân các ngày lễ lớn. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần trong cán bộ viên chức, xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên nhà trường; tạo sự đồng thuận trong tổ

chức vì mục tiêu chung của Học viện. Lãnh đạo việc kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của các chi hội Hội Nhà báo, chi Hội hữu nghị Việt - Lào tại Học viện.


Quan tâm xây dựng, củng cố các đoàn thể nhân dân, tạo điều kiện để các tổ chức này tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các tổ chức bằng những chương trình, việc làm cụ thể, có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện và phối hợp để đẩy mạnh các hoạt động gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân: Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, xác định trong những năm tới, trước yêu cầu mới, đòi hỏi phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ về nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm. Kết hợp chặt chẽ việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời chấn chỉnh trong học tập gắn với viết thu hoạch, xây dựng cam kết, kế hoạch phấn đấu của cá nhân trong phòng chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng triển khai tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp từng đối tượng; gắn với xây dựng chương trình hành động thiết thực, có tính khả thi. Kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sinh viên, định hướng chỉ đạo giải quyết; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phê phán quan điểm sai trái; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nhân cách, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

- Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chủ động phát hiện, phòng ngừa; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể nhân dân, góp ý

xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, sinh viên.

- Giải pháp đổi mới, kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng ở các cấp trong tình hình mới: Bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra từ Trung ương đến các cấp cơ sở cần được tổ chức lại theo ngành dọc từ trên xuống dưới và có tính độc lập với đảng ủy cùng cấp; Cần xây dựng bộ công cụ cho công tác kiểm tra, giám sát từ các khái niệm, phương pháp tiến hành đến các bộ chỉ báo nhằm đánh giá khách quan trong công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ thuộc ủy ban kiểm tra cần được tổ chức được tập huấn đầy đủ từ khi được qui hoạch đến khi đảm nhiệm công tác kiểm tra, giám sát và cần được tham gia một số hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương, Đảng ủy cấp trên.

- Giải pháp đổi mới cách thành lập ủy ban kiểm tra, nâng cao trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và tăng cường cán bộ kiểm tra cần được tổ chức độc lập và cán bộ phải được tập huấn và tham gia một số hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương, Đảng ủy cấp trên. 

T/M BAN CHẤP HÀNH

PHÓ BÍ THƯ




Lưu Văn An